



QUỲNH PHỤ

Kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm

(Tiếp theo trang 1)

mục đích sử dụng đất của địa phương, công tác phối hợp giải quyết vụ việc chưa dứt điểm; chưa thực hiện được việc quản lý một số diện tích đất công ở 4 thôn khu vực La Văn... Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Hàng năm, đảng ủy các xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm túc cuộc kiểm tra 4 nội dung theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài kinh phí thực hiện theo quy định, huyện quan tâm bố trí từ ngân sách hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 10 triệu đồng để thực hiện cuộc kiểm tra này. Bên cạnh đó, nhận thấy công tác quản lý kinh tế HTX DVNN là lĩnh vực quan trọng, để phát sinh sai phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn hàng năm phải xây dựng và thực hiện cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý kinh tế

HTX DVNN đối với đồng chí chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc HTX DVNN và một số cán bộ, đảng viên có liên quan. Nội dung này được các xã thực hiện rất nghiêm túc. Ông Nguyễn Đỗ Thoại, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Lương, xã Quỳnh Hồng cho biết: Tôi thấy đây là dịp để cá nhân tôi cũng như tập thể lãnh đạo HTX nhìn nhận lại những kết quả mình đã đạt được cũng như khuyết điểm, tồn tại để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Điển hình như qua cuộc kiểm tra vừa qua tôi thấy cá nhân

cần phải sâu sát hơn nữa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất, coi trọng việc tổ chức sản xuất gắn với thực hiện hiệu quả các khâu dịch vụ; đồng thời, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm về chứng từ thu, chi, sổ sách theo dõi, quản lý kinh tế mà Đảng ủy đã chỉ ra. Năm 2024, cấp ủy 2 cấp và chỉ bộ cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xây dựng 132 cuộc kiểm tra, 52 cuộc giám sát, UBKT 2 cấp xây dựng 98 cuộc kiểm tra, 47 cuộc giám sát. Nội dung các cuộc KTGS tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh sai



Cơ sở hạ tầng xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) được đầu tư xây dựng đồng bộ.

phạm; công tác quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội; quản lý kinh tế HTX DVNN; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, việc tiếp công dân; ngoài ra còn tập trung KTGS việc chấp hành nghị quyết,

chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Tính đến ngày 15/8/2024, cấp ủy 2 cấp và chỉ bộ cơ sở đã thực hiện 66 cuộc kiểm tra, 26 cuộc giám sát; UBKT 2 cấp thực hiện 48

cuộc kiểm tra, 23 cuộc giám sát. Qua KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong gần 8 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp và chỉ bộ đã thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên bằng hình thức khiển trách, trong đó có 3 vi phạm những điều đảng viên không được làm; các trường hợp còn lại là vi phạm về chính sách dân số. UBKT Huyện ủy cũng đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên, trong đó khiển trách 1 và khai trừ 3, đình chỉ sinh hoạt 1 đảng viên. Từ đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tác phẩm tham gia Giải Báo hiếu lần thứ IX - năm 2024.

Văn hóa làng trong xây dựng nông thôn mới

(Tiếp theo trang 1)



Bảo tồn nghệ thuật chèo gắn với các lễ hội truyền thống của làng quê.

Trao truyền thống di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhân dân trong thôn

Thôn Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà) ngày nay là mảnh đất địa linh, từ xa xưa có tên Tiến cương hương, Thái Đường phường. Đến năm Thành Thái thập nhị được tách thành 3 làng: Thái Đường, Phú Đường, Ngọc Đường. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được nhập lại, lấy tên thôn Tam Đường cho đến ngày nay. Là đơn vị hành chính loại 1 của xã Tiến Đức - xã NTM nâng cao năm 2021, thôn Tam Đường đã tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống qua công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội để góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ông Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn thông tin: Với bề dày truyền thống lịch sử, cán bộ và nhân dân thôn

thôn luôn có ý thức trách nhiệm bảo quản, gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đã có trên mảnh đất này. Ngoài việc tham gia lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhân dân trong thôn còn bảo tồn lễ hội giao chạ truyền thống hơn 700 năm. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được gắn với các hoạt động văn hóa tâm linh làm động lực thực hiện các tiêu chí về văn hóa. Cùng về đích NTM nâng cao năm 2021, kế thừa và phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khê (Quỳnh Phụ) nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Trong đó, các di tích lịch sử, trò chơi dân gian gắn liền với những ngày hội làng được mọi tầng lớp nhân dân chung tay gìn giữ. Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng thôn An Quý, xã An Khê chia sẻ: Đình làng An Quý là nơi thờ

3 vị tôn thần, phối thờ Thánh Mẫu Quế Hoa công chúa, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Cầm Quận công Vũ Sung Khê - người đã đứng ra hùng công chủ trì trùng tu tôn tạo đình An Quý. Theo chúng tôi được biết, đã có nhiều sự kiện lịch sử diễn ra tại đình làng như nơi đây là địa điểm phát chẩn cứu đói cho nhân dân; là nơi tập trung nhân dân, đồng người các thôn tập hợp dưới lá cờ đỏ sao vàng; nơi tiễn đưa con em quê hương lên đường tham gia kháng chiến... Chúng tích của những dấu mốc lịch sử đến ngày nay vẫn lưu giữ tại đình. Từ sự chung tay góp sức của nhân dân, trong 2 năm 2016 - 2017, đình An Quý được tu bổ, tôn tạo với 5 gian tòa đại bái. Đình không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh mà còn như ngôi nhà chung của dân làng. Tháng 11/2023, với những giá trị về lịch sử, văn hóa, đình An Quý là 1 trong 10 di tích vinh dự đón nhận

bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Trên địa bàn huyện hiện có 19 di tích cấp quốc gia, hơn 90 di tích cấp tỉnh. Trong quá trình xây dựng NTM, mỗi người dân đều tự hào về văn hóa làng cho thấy quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản của các tầng lớp nhân dân. Sau khi đình An Quý được xếp hạng di tích cấp tỉnh, địa phương chú trọng quản lý và phát huy giá trị di tích. Với các hoạt động trong lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm, nhân dân luôn là chủ thể sáng tạo, thụ hưởng giá trị văn hóa, từ đó góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ di tích một cách vững bền.

Sáng tạo từ giá trị văn hóa truyền thống

Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, các di sản

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh



được chiếu dài lịch sử, chiều sâu văn hóa của vùng quê Thái Bình. Tất cả là tài sản, là niềm tự hào, là nguồn động lực vô cùng to lớn và quý giá góp phần xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Công Khiêm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ thuật ca trù tỉnh



Ngoài các loại hình nghệ thuật tiêu biểu như hát chèo, múa rối nước, Thái Bình có truyền thống hát ca trù rất sớm. Nghệ thuật ca trù cũng là 1 trong 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đang được bảo tồn tại Thái Bình. Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra các lớp truyền dạy nghệ thuật ca trù. Cuối năm 2023, Câu lạc bộ nghệ thuật ca trù tỉnh được thành lập với hơn 30 thành viên từ khắp các địa phương, tích cực phát huy giá trị di sản nghệ thuật thông qua đa dạng hoạt động biểu diễn và tham gia các liên hoan toàn quốc.

văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh là thành tố quan trọng của kho tàng di sản văn hóa, mang thông điệp của quá khứ được thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau. Trên cơ sở truyền thống đó, các thế hệ tiếp nối và sáng tạo nên giá trị văn hóa mới. Năm 2023, lần đầu tiên cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu chèo, bài hát chèo được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thu hút hàng trăm tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Trong đó có những tác giả tham gia nhiều tác phẩm ở cả thể loại tiểu phẩm sân khấu và bài hát đã cho thấy tình yêu, niềm tự hào và mong muốn góp phần phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Nhiều tác phẩm mang giá trị về nội dung, nghệ thuật, ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Đạt giải ba cuộc thi ở thể loại kịch bản tiểu phẩm sân khấu chèo với tác phẩm "Hội làng tôi", tác giả Nguyễn Hồng Vân cho biết: Niềm đam mê, tình yêu chèo đã ngấm vào máu thịt nên tham gia cuộc thi có những tác giả đã trên 70, 80 tuổi vẫn ngày ngày miệt mài gắn bó với văn hóa cơ sở, với việc sáng tác và tham gia vào đội tuyển truyền lưu động. Các đội văn nghệ truyền thống, đặc biệt là ở thôn, làng đều rất cần những tác phẩm chèo mang hơi thở cuộc sống đương đại để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều bài hát, tiểu phẩm chèo về những câu chuyện gần gũi, thiết thực đã được sáng tác, dàn dựng, từ thường thức nghệ thuật chèo truyền thống mọi người dân thêm tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

Sau thành công của cuộc thi, hơn 30 tác phẩm đạt giải ở các thể loại đã được biên tập, phát hành, dàn dựng, biểu diễn tại khắp các địa bàn, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Thái Bình trong công cuộc đổi mới, đồng thời tạo không gian lan tỏa nghệ thuật cổ truyền. Hoạt động bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh không những gìn giữ nét đẹp của làng quê mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí về kế thừa, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng NTM nâng cao.

THÁI THỤY Tích cực chuẩn bị cho năm học mới

Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đón học sinh vào năm học 2024 - 2025.

Chuẩn bị cho năm học mới, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Thụy Xuân đang tất bật làm vệ sinh, kiểm tra lại các hạng mục cần tu sửa. Bà Vũ Thị Thoại, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Thụy Xuân có 17 lớp, dự kiến sẽ đón 522 học sinh. Chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, nhà trường đã tập trung kiểm tra, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trang bị, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhà trường đã cử giáo viên tham gia tập huấn các chuyên đề: "Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2024 - 2025", "Xây dựng phong trào rèn chữ giữ vở cho học sinh", "Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018"... do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. Đồng thời, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên sinh hoạt chuyên môn, tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục của các tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu 10 buổi/tuần.

Cô giáo Trần Thị Hải, Trường Tiểu học Thụy Xuân chia sẻ: Năm học 2024 - 2025, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 5. Trong năm học này, sách giáo khoa lớp 5 sẽ được thay mới, đây là bộ sách giáo khoa mới thuộc chương trình giáo dục

phổ thông 2018. Để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tôi tham gia các lớp bồi dưỡng thay sách giáo khoa; lớp tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Ngoài ra, tôi tự nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu các phương pháp dạy học hay, kích thích sự ham học của học sinh; đồng thời, trao đổi với đồng nghiệp để đúc kết, chọn lọc những phương pháp, cách thức phù hợp với học sinh. Bên cạnh đó, tôi hướng dẫn dạy học giáo dục STEM để giúp học sinh học thật tốt, thật vui và đạt hiệu quả cao.

Tại Trường Mầm non Thái Đô, những ngày này, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đang tích cực cải tạo cảnh quan, môi trường, chăm sóc cây xanh, làm đồ dùng, đồ chơi... Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2024 - 2025, nhà trường dự kiến đón 350 học sinh các độ tuổi. Từ ngày 1/8, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có mặt đầy đủ để triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón trẻ tựu trường. Nhà trường đã bổ sung biểu bảng, tranh tuyên truyền; cải tạo, nâng cấp các khu vui chơi ngoài trời; trang trí lớp học theo chủ đề ngày hội đến trường của bé; sắp xếp bếp ăn gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm quy trình 1 chiều. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà trường đã được sửa chữa hệ thống cảnh sát, nhà vệ sinh, nền lớp học, bảo dưỡng toàn bộ quạt trần, thay bóng điện cho các lớp. Đến nay công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn thành.

Năm học 2024 - 2025, huyện Thái Thụy có 104 trường công lập, dự kiến đón hơn 43.000 học sinh; 6 cơ sở giáo dục mầm non

tu thực được cấp phép đồng với tổng 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo kế hoạch, cấp học mầm non học sinh 3.215 trẻ 5 tuổi vào học (bảo đảm tỷ lệ học sinh được tuyển mới; cấp tiểu học đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1 với 3.259 học sinh được tuyển mới; cấp THCS đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 với 3.619 học sinh được tuyển mới. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025, Phòng đã chỉ đạo các trường chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, kiên quyết không sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các hạng mục công trình trường học nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; trang thiết bị trường học phải tận dụng, sử dụng thật hiệu quả thiết bị dạy học đã có, đẩy mạnh phong trào tự làm thiết bị dạy học; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn huyện được sắp xếp ổn định, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tiếp tục công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được thêm năm học mới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới đang được khẩn trương hoàn thành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

NGUYỄN THẨM



Học sinh các cấp học huyện Thái Thụy sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2024, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2024. (còn nữa)